



ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
เสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
(นายศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่3)
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผน การจ่ายเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ TOR หรือ ราคากลาง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)		
	ฝ่ายสื่อสาร การตลาดเพื่อสังคม															
1	กลุ่มแผนงาน สื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	จัดจ้างกระจายสื่อโครงการสิ่ง เล็กๆ ที่สร้างลูก	รายการ	/			/				/	พ.ย.-60			0.150	เพิ่มแผน
2	กลุ่มแผนงาน สื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน บริหารจัดการทั่วไป	รายการ		/		/				/	พ.ย.-60			0.338	เพิ่มแผน
3	กลุ่มแผนงาน สื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน วิเคราะห์ และวางแผน ช่องทางสื่อดิจิทัล	รายการ		/		/				/	พ.ย.-60			0.421	เพิ่มแผน
4	กลุ่มแผนงาน สื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน จัดการทุนสนับสนุนการ สร้างสรรค์สื่อ กิจกรรมและ แผนงานการตลาดเพื่อสังคม	รายการ		/		/				/	พ.ย.-60			0.498	เพิ่มแผน
5	กลุ่มแผนงาน สื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน บริหารจัดการโครงการสื่อสาร รณรงค์	รายการ		/		/				/	พ.ย.-60			0.612	เพิ่มแผน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่3)
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผน การจ่ายเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ TOR หรือ ราคากลาง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)			
6	กลุ่มแผนงาน สื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน วิเคราะห์ และวางแผนช่องทางสื่อสาร รณรงค์	รายการ	/		/					/		พ.ย.-60			0.106	เพิ่มแผน
		รวม														2.125	

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวาท สุขสำราญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำข้อมูล

(นายฉัตรพล เดชะมังคลานนท์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ